

**แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง**

หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ : <p>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น เป็นโครงการใน 15 ประเด็นเร่งด่วน ด้านคนและการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการใน 5 ปีแรก ตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรตามโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้ครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว จะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และมีพื้นที่เพียงพอที่จะดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยจะตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อและจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามแบบฐานการเล่นของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเท่านั้น และดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ 1) สระน้ำอิน-จัน 2) ฐานสระทาร์ก 3) ฐานค่ายกล SPIDER MAN และ 4) ฐานเรือสลัดลิ่ง ซึ่งเป็นฐานที่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแนวทางการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จะใช้แนวคิดตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) คือ ความร่วมมือขององค์กรและสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมาร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมทั้งใช้แรงงานในการสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน</p>
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง : <p>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วยแผนย่อย : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยสอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น : คนและการศึกษา (แผนงานบูรณาการการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยที่มีการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย</p>

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ :

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อมูลความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นที่ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มีพื้นที่อย่างน้อย 100 ตารางวา มีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ และพื้นที่ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. แบบแปลนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 4 ฐาน (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
4. ประมาณการราคาวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 4 ฐาน

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ :

งบประมาณ จำนวน 184,000 บาท ตั้งเป็นงบประมาณจัดซื้อและจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามแบบฐานการเล่นของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจำนวน 4 ฐาน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละฐาน ได้ดังนี้

1. รายการประมาณราคา ฐานที่ 1 สระอิน จัน	งบประมาณ	7,949.00	บาท
2. รายการประมาณราคา ฐานที่ 2 สระทารก	งบประมาณ	20,125.00	บาท
3. รายการประมาณราคา ฐานที่ 3 ค่ายกล SPIDER MAN	งบประมาณ	29,697.00	บาท
4. รายการประมาณราคา ฐานที่ 4 เรือสลัดลิ่ง	งบประมาณ	126,710.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	184,481.00	บาท
	งบประมาณที่เสนอขอ	184,000.00	บาท

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) : 0 2241 9000 ต่อ 5343,5344